

“เดนทัลฯ”เดินสายโรดโชว์ ขายไอพีโอ50ล.หุ้นขยายสาขา

ผู้จัดการรายวัน360° - “เดนทัล คอร์ปอเรชั่น” เดินสายโรดโชว์เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน ก่อนเตรียมเข้าเทรดในตลาดเอ็มเอไอ ระดมทุนขายหุ้น IPO กว่า 50 ล้านหุ้น ขยายธุรกิจทันตกรรมครบวงจร ตั้งเป้ารายได้หลังเข้าเทรดปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่า 5-10%

นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ D เปิดเผยถึง แผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ว่า บริษัทเตรียมเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้ประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 50 ล้านหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ก่อนจะกำหนดราคาไอพีโอ วันจองซื้อ และวันเข้าจดทะเบียนในตลาดเอ็มเอไอ ซึ่งจะเสร็จเรียบร้อยภายในไตรมาส 2 นี้

ทั้งนี้ หุ้นไอพีโอจำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนจดทะเบียนภายหลังทำการเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้วที่ 100 ล้านบาท ราคาตามมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนขยายสาขา ในทำเลที่มีศักยภาพที่โดดเด่น มีกำลังซื้อ ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

นายพรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 60

บริษัทจัดสรรงบลงทุนไว้ประมาณ 50 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีทันตกรรม 15 ล้านบาท และขยายสาขาภายใต้แบรนด์ Dental Signature เป็นหลัก อีก 35 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 3-5 สาขา จากปัจจุบันมีทั้งหมด 12 สาขา

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานปีนี้เป็นบริษัทฯ ยังตั้งเป้าการเติบโตราว 5-10% เป็นไปตามการขยายสาขา และการเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นของลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งสัดส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ของลูกค้าชาวต่างชาติจะเป็นชาวออสเตรเลีย 30-40%

ด้านนางศิริพร เหล่ารัตนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การเดินสายให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนได้ให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีศูนย์ทันตกรรมที่เป็นรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพจาก Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีของหุ้น D มีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 57-59 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 408.26 ล้านบาท, 418.56 ล้านบาท, 446.52 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ที่ 25.59 ล้านบาท, 12.31 ล้านบาท และ 42.52 ล้านบาท.